



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย' ลุย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ฟื้นฟูศก.-แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	แนวหน้า
3. สก๊อปพิเศษ: เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุน...	สยามรัฐ
4. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
5. ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	เดลินิวส์
6. แชนด์บล็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟัน ศก.ไทย	มติชน (กรอบบ่าย)
7. มนัญญาเยี่ยมสหกรณ์ฯปันบุญต้นแบบทำเกษตรอินทรีย์	สยามรัฐ
8. ปศุสัตว์โรป้องกันโรคล้มปัสกินระบาด	แนวหน้า
9. ตรังหนุนปลูกผักปลอดภัยตามแนวทางเกษตรอินทรีย์	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย: พายุภัยความมั่นคงน้ำ	มติชน
11. ดัชนีเชื่อมั่นทะยาน2เดือนติด	ไทยรัฐ
12. อพเกรดผ้าไหมไทย ป้อนตลาดศักยภาพสูง	ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## 'เฉลิมชัย'ลุย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้านโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 ต.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตของสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ.อำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อำนาจเจริญ และนายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา และนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันให้การต้อนรับ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยังมอบปัจจัยการผลิต แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ อ.ปทุมราชวงศา ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์พันธุ์แพะ รวมทั้งอุปกรณ์ด้านการฝึกอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย ให้อาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 5,000 กก. อาหารผสมครบส่วน (TMR) 2,000 กก. แร่ธาตุก้อน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ 50 ถุง ให้แก่เกษตรกรจำนวน 100 ราย บริเวณกลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

# 1ตำบล1กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ พื้นที่นุศก.-แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยความคืบหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศพื้นที่นุศก. โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจใหม่มาเป็นแนวทาง ในขณะนี้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพในพื้นที่ 2,159 ตำบล 508 อำเภอ 70 จังหวัดทั่วประเทศ โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีทางเลือก มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียง

จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ 2,159 ตำบล 508 อำเภอ 70 จังหวัดทั่วประเทศ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้แนวคิด หลักการ และรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ เรียนรู้การทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือน ผลผลิตที่สามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิตให้มากที่สุด โดยกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะสรุปผลสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้น

ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ก็ได้มีการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร เช่น น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยสด ฯลฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์น้ำ สนับสนุนพันธุ์พืช ทั้งไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร ฯลฯ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และปัจจัยการผลิตเพื่อทำอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ

“เราติดตามและประเมินผล ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการดีขึ้น กระทรวงเกษตรฯ มั่นใจว่าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ นอกจากจะช่วยพื้นที่นุศก.ในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว” นายสำราญ กล่าว



**ทุนโครงการ :** นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เผยผลสำเร็จโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน



## เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ



### สก๊อปพิเศษ

๕ ทีมข่าวภูมิภาค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรทั่วประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจใหม่มาเป็นแนวทาง ในขณะนี้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพในพื้นที่ 2,159 ตำบล 508 อำเภอ 70 จังหวัดทั่วประเทศ

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่ง



ผลิตอาหาร มีทางเลือกมีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นจากครอบครัว แล้วความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

นายสำราญ กล่าวต่อว่า จากการค้าดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ 2,159 ตำบล 508 อำเภอ 70 จังหวัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี

พื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับอาชีพเกษตรกร และส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรจะมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้แนวคิดหลักการ และรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ เรียนรู้การจัดทำแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถสร้างแหล่งอาหารของครัวเรือนผลผลิตที่สามารถจำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต

ให้มากที่สุด

“โดยขณะนี้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ดำเนินงานรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และปรากฏผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่เกษตรกรหลายแห่งทั่วประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะสรุปผลสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ระดมพลังทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เพื่อทำงานประสานสอดคล้องกันให้มีประสิทธิภาพที่สุดในการสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในทุกๆด้าน” นายสำราญ กล่าว

นายสำราญ กล่าวด้วยว่า “เราได้มีการติดตามและประเมินผล ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการดีขึ้นกระทรวงเกษตรฯมั่นใจว่าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนอีกด้วย



เกษตรวันนี้... ● สำนักควบคุมพืช และวัสดุการเกษตร ฝากแจ้งว่า เนื่องด้วย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ประกาศกรมวิชาการเกษตรฯ ฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับ ปุ๋ยเคมีธาตุ อาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กลุ่มควบคุม ปุ๋ย จึงขอความร่วมมือ ทุกท่านยื่นคำขอ ขอนขึ้น ทะเบียน หนังสือสำคัญรับแจ้ง ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน และปุ๋ยธาตุ อาหารรอง ธาตุอาหารเสริม รายละเอียด ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/243/... ● 1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้น ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564 ดูรายละเอียด [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/243/T\\_0008.PDF...](http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/243/T_0008.PDF...) ● 2.ประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขเกี่ยวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้น ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2564 ดูรายละเอียด [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/243/T\\_0009.PDF...](http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/243/T_0009.PDF...) ●

**เกษตรวันนี้**

นายทะเล่าปลี



## ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่



ถ่ายทอดความรู้  
ด้านตรวจตัดพันธุ์  
ป่นในแปลง เพื่อ  
ให้มีเมล็ดพันธุ์  
คุณภาพดีไว้ใช้ใน  
ชุมชน ขั้นตอน  
สุดท้ายคือการ  
เก็บตัวอย่างของ  
สมาชิกแปลง

นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า กรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 ถึง 2564 โดยมีแปลงใหญ่ข้าวรวมทั้งสิ้น 255 แปลง มีเกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 18,055 ราย พื้นที่ทั้งสิ้น 169,600 ไร่ ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้รับมอบหมายให้ดูแลแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 129 แปลง เกษตรกรทั้งหมด 6,366 ราย พื้นที่แปลงใหญ่ที่ร่วมโครงการปีนี้เกือบ 70,000 ไร่

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการของศูนย์ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ทั้งในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษาโรคแมลง และที่สำคัญเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็อป

ใหญ่มาวิเคราะห์คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่การเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอีกด้วย

นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นยังมีการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีกำหนด

เป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน มีเป้าหมายดำเนินงานของกลุ่มชัดเจน เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของ



เกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุดด้วย.





ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและหาทิศทางใหม่ๆ ในการเพิ่มเม็ดเงินให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคการเกษตรกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่จะนำมาชุบตัว เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม

โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกันจัดทำโครงการ “แชนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์”

เรียกได้ว่าเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้แกะกล่องด้วยซ้ำ เพราะยังอยู่ในช่วงหารือและพิจารณาการดำเนินงาน รวมถึงยังอยู่ในช่วงของการกำหนดพื้นที่กลุ่มคน สมาชิก เพื่อนำร่อง ซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายสร้างรายได้เพิ่ม โดยรัฐบาลจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภาคใต้ แชนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ต่อไป

เบื้องต้นจากการหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประพัฒน์

**ปัญญาชาติรักษ์** ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้เสนอแนวคิดการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อหวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร

ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลเกษตรกรคนไทยทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย

โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ อาทิ โค-กระบือ และสุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับ

## แชนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟิ้น ศก.ไทย



การทำเกษตร ซึ่งจากการหารือดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปจัดทำข้อมูลพิจารณากำหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และการควบคุมโรคสัตว์ เพื่อให้เกิดเป็นโครงการนำร่องต่อไป

นอกจากนี้ หมายความว่าหลักของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังต้องการให้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล

นำโดยกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานอีกด้วย

จากเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ตั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ถือเป็นตัวแทนภาคเกษตรในการเข้ามาช่วยสะท้อนถึงปัญหา และช่วยขับเคลื่อน



โครงการนี้ และโครงการต่างๆ ของรัฐให้เกิดได้จริงและเร็วขึ้นอีกด้วย ซึ่งในมุมมองของสภาเกษตรกรเองก็เห็นชอบกับแนวคิดของรัฐบาล ในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงโค ซึ่งหลายพื้นที่ของไทยมีลักษณะกายภาพที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ ซึ่งในอนาคตสามารถทดแทนการทำเกษตรได้ด้วย

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรหรือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือตลาดต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าโค เพื่อสร้างช่องทางใหม่ๆ รองรับโครงการนี้

นอกจากนี้ ในเรื่องของส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ล่าสุดกรมปศุสัตว์ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร (จีเอ็มพี) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (เอชเอชซีพี) ในสถานประกอบการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก อาทิ เนื้อสัตว์ปีกดิบแช่เย็น/แช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกแปรรูปปรุงสุก เป็นต้น

จากจำนวนโรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จำนวน 386 โรงงาน และนอกจากนั้นหน้าที่ที่สำคัญอีกประการคือ การควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มข้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล

ปัจจุบันได้มีการพิจารณาการรับรองระบบจีเอ็มพีและเอชเอชซีพี เพื่อรับรองโรงงานใหม่ขยายการรับรอง และต่ออายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค ดังนี้ 1.การรับรองมาตรฐานระบบจีเอ็มพี แบ่งเป็น รับรองโรงงานใหม่ระบบจีเอ็มพี จำนวน 8 โรงงาน รับรองการขยายการรับรองระบบจีเอ็มพี จำนวน 2 โรงงาน และรับรองการต่ออายุระบบจีเอ็มพี จำนวน 20 โรงงาน การรับรองมาตรฐานระบบ

เอชเอชซีพี แบ่งเป็น รับรองโรงงานใหม่ระบบเอชเอชซีพี จำนวน 1 โรงงาน รับรองการขยายการรับรองระบบเอชเอชซีพี จำนวน 1 โรงงาน และรับรองการต่ออายุระบบเอชเอชซีพี จำนวน 12 โรงงาน

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการคงไว้ซึ่งการรับรองโรงงานที่ยังปฏิบัติตามมาตรฐานในการตรวจติดตามประจำปีระบบจีเอ็มพีและเอชเอชซีพี จำนวน 15 โรงงาน และรับรองการขยายการรับรองระบบจีเอ็มพีและเอชเอชซีพี จำนวน 4 โรงงาน

ทั้งนี้ จากมูลค่าและปริมาณการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 77,720 ล้านบาท จากปริมาณทั้งหมด 6.89 แสนตัน และจากการรับรองระบบจีเอ็มพีและเอชเอชซีพี ในโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ คาดว่า จะเพิ่มยอดการส่งออกรวมต่อเดือนราว 6,000-7,000 ล้านบาทอีกด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรโดยเฉพาะภาคปศุสัตว์มีความพร้อมที่จะพัฒนามาตรฐานด้านการส่งออก เพื่อสามารถแข่งขันกับหลายประเทศในโลกได้อยู่เสมอ

ดังนั้น หากโครงการ “แชนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์” สามารถขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริง ก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ภาคการเกษตรของไทยกลายมาเป็นอีกหนึ่งความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



## 'มนัญญา'เยี่ยมสหกรณ์ฯปั้นบุญต้นแบบทำเกษตรอินทรีย์

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านบุญ จำกัด อ.เมืองชัยภูมิ และพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ในพื้นที่ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี โดยรวมกลุ่มกันหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนช่องทางตลาด อุปกรณ์การตลาดและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง ให้กับสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชหลายใจ เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการรักษาและต้านโรคโควิด-19 ต่อไป จากนั้นได้ร่วมทำ "สลัดโรล" ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการแปรรูปสินค้า

เกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ ผักสลัด ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ บวบ ฟรั่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย โอกาสนี้ น.ส.มนัญญา ได้ปลูกพืชหลายใจในแปลงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเยี่ยมชมแปลงผักของนางสาวณิชนันท์ภูมิผักแว่น และแปลงผักของนางอุทัย อินทวรรณ สมาชิกสหกรณ์ฯซึ่งเป็นสมาชิกผู้ปลูกผักแปลงใหญ่ โดยได้ปลูกผักหลากหลายชนิดซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยสมาชิกนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายหน้าฟาร์ม การออกบูธแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร ทีโอปัสซูเปอร์มาร์เก็ต และจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์เพจเฟซบุ๊ก "สวนบ้านบุญ เกษตรอินทรีย์ วิถีคุณภาพ สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 15,000 - 20,000 บาท/เดือน



## ปศุสัตว์โรป้องกันโรคล้มปัสกินระบาด

สำนักงานปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี โดยปศุสัตว์ อ.บ้านแหลม ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคล้มปัสกิน ให้กับเกษตรกรพื้นที่หมู่ 1 ต.ท่าแร่ 6 ราย โค 50 ตัว หมู่ 3 ต.ท่าแร่ 3 ราย โค 50 ตัว รวม 9 ราย สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 100 ตัว ปศุสัตว์ อ.ชะอำ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคล้มปัสกิน ให้กับเกษตรกรเจ้าของสัตว์ หมู่ 4 ต.ดอนขุนห้วย สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 200 ตัว ปศุสัตว์ อ.เขาย้อย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคล้มปัสกิน ให้กับเกษตรกรเจ้าของ สัตว์ หมู่ 2 ต.หนองชุมพล สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน 50 ตัว ปศุสัตว์ อ.เมือง

เพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้คำแนะนำวิธีการดูแล ป้องกัน การกำจัดแมลงที่เป็นพาหะ ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี เกษตรกร 2 ราย โค 18 ตัว และจากการติดตามให้คำแนะนำพบโคหายเป็นปกติ ในพื้นที่หมู่ 5 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี โคร่วมฝูง 8 ตัว และในพื้นที่หมู่ 9 ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี โคร่วมฝูง 10 ตัว สำนักงานปศุสัตว์อ.หนองหญ้าปล้อง ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคล้มปัสกิน ให้กับเกษตรกร หมู่ 6 ต.หนองหญ้าปล้อง 5 ราย โค 50 ตัว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าของ

สัตว์ ข้อมูลทะเบียนฟาร์ม รายละเอียดการฉีดวัคซีนโรคล้มปัสกิน ตามแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคระบาด สัตว์ (แบบ กคร.4) แนะนำเจ้าของสัตว์ ติดตามอาการผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หลังฉีดวัคซีนถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรกำจัดและป้องกันแมลงดูดเลือดภายในฟาร์ม ระยะสร้างภูมิในช่วง 10 วัน ถึง 3 สัปดาห์ สถานการณ์โรคล้มปัสกิน จ.เพชรบุรี โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 พบ โคป่วยใน 8 อำเภอ 83 ตำบล 374 หมู่บ้าน 77 อปท.จำนวนเกษตรกร 1,170 ราย โคเนื้อป่วย 5,408 ตัว โคนมป่วย 286 ตัว รวม 5,674 ตัว อัตราป่วย (attack rate 16.71%) ตาย 782 ตัว (2.30%) อัตราป่วยตาย (case fatality rate) 13.78%

## ตรังหนุนปลูกผักปลอดภัย ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์



ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ด.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง นายสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 (งบกลาง) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดภัยตามแนวเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองตรัง มีเกษตรกรในพื้นที่ อ.นาโยง เข้าร่วม

นายสันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมยุคใส่ใจสุขภาพ อาหารปลอดภัย ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นสิ่งที่ได้ขยับหรือมีคนพูดถึงกันมากขึ้น ส่งผลไปถึงพฤติกรรมกรรมการทานอาหารที่หันมาทานผัก ผลไม้ ปลอดภัยหรือปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้น แม้จะยังไม่ใช่อุตสาหกรรมเติบโตที่มากนัก แต่ก็เห็นได้ชัดว่า ตลาดผักปลอดสารพิษ หรือที่รู้จักกันในนามของตลาดสีเขียว นั้น มีอัตราการเติบโตที่ดีและมีอนาคตไกล ส่งผลให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเปลี่ยนใจจากการใช้สารเคมี มาปลูกผักแบบไร้สารเคมีไปด้วย แต่ความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักปลอดสาร ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสการเติบโตของตลาดผักปลอดสารพิษก็น่าจะเติบโตไปด้วย ในอนาคตการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี ก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นแน่นอน

ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงส่งเสริมปลูกผักอย่างปลอดภัยตามแนวเกษตรอินทรีย์ โดยใช้วิธีบริหารจัดการพืชแบบผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและให้ผลตอบแทนสูงไม่แพ้การปลูกผักด้วยวิธีการอื่น ๆ นับได้ว่าเป็นการผลิตผักที่ปลอดภัยอีกวิธีหนึ่งเป็นทางเลือกของเกษตรกรอีกด้วย.



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15919

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.02

Ad Value: 33,022

PRValue (x3): 99,066

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย: พายุภัยความมั่นคงน้ำ

## น้ำเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย

# พายุภัยความมั่นคงน้ำ

พายุมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี  
ฤดูฝน 2564 มีพายุอย่างน้อย 2 ลูก ตั้งแต่  
โกนเรินจนถึงเดือนพฤษภาคม รวมทั้งหย่อมความ  
กดอากาศต่ำ ลมมรสุม หอบพัดเอาฝนมาตก  
ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2564 นี้ฝนเริ่มเร็ว ตั้งแต่เดือนเมษายน  
จนเนือกว่าปีนี้ฝนมาก น้ำมาก แต่พอเข้าพฤษภาคม  
กลับบอด ทั้งช่วงเอาดี ๆ จนถึงสิ้นกรกฎาคม  
เพิ่งมารีเสถียร ในช่วงสิงหาคมเป็นช่วงที่โกนเรินเข้า  
หยุดทิ้งช่วงแล้วตามด้วยเดือนพฤษภาคม

ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก ค่อยๆ หายยขึ้นจนเกือบ 70%  
ของความจุรวมทั้งประเทศ หลังน้ำขนาดใหญ่  
15 แห่ง จาก 35 แห่ง มีน้ำมากกว่า 80%  
ในขณะแหล่งน้ำที่มีน้อยกว่า 30% ของความจุ  
มีเพียง 1 แห่ง คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  
จ.เชียงใหม่ เท่านั้น นอกจากนั้นสองแห่งกั้นเขต

ถ้าว่าตามตัวเลขเฉลี่ยถือว่าเป็นสัญญาณดี  
หลายภาคมีปริมาณน้ำมาก อย่างภาคตะวันตก  
น้ำโดย เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ  
รวมแล้ว 81% ของความจุ นอกจากทำให้ลุ่มน้ำ  
แม่กลองมั่นคงแล้ว ยังทำให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพลอย

อุ่นใจว่า มีกำลังเสริมแน่นอนกรณีน้ำเต็มรุกไล่ในช่วง  
ฤดูแล้งที่จะถึง พอหยายืมมาช่วยได้

ภาคตะวันออก ที่กังวลใจว่าน้ำจะแล้งเหมือน  
ปีที่แล้วหมกก็เบาใจได้เลย เพราะน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  
84% ของความจุ ไม่น่าห่วง ภาคอีสานที่อยู่ในเกณฑ์ดี  
เช่นกัน ปริมาณน้ำโดยรวม 76% ของความจุ

ที่นอกเหนือจากความคาดหมาย น่าจะเป็นเขื่อน  
ในภาคกลาง น้ำโดย เขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสลา  
ปกติมีก้นน้ำน้อยทุกปี แต่ปีนี้เดือนพฤษภาคม  
97% เกือบเต็มเพดานความจุรวม

ภาคใต้ มีปริมาณน้ำ 66% ไม่น่าห่วง เพราะ  
ช่วงปลายปีนับแต่ตุลาคม-ธันวาคม ฝนตกหนักอยู่แล้ว  
ที่น้อยกว่าภาคอื่นเป็นภาคเหนือ ปริมาณน้ำ  
โดยรวมทั้งตะ 51% ของความจุ เขื่อนหลักทั้ง  
เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ แม้กระเดื่องขึ้นบ้าง  
แต่โดยรวมน้ำก็ยังน้อย 51% และ 45% ตามลำดับ

เมื่อเป็นอย่างนี้ ทำให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องพึ่ง  
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ  
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ก็ต้องระมัดระวังในการบริหาร  
จัดการน้ำที่มีอย่างจำกัด เพราะ 4 เขื่อนรวมแล้ว  
มีน้ำใช้การเพียง 6,230 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น  
34% ของปริมาณน้ำใช้การรวม

ปริมาณน้ำ 6,000 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอสำหรับ

อุปโภคบริโภคและใส่ก้นเต็มเท่านั้น ถ้าจะทานปรัง  
ไม่พอแน่นอน

ทางออกแรก การเพิ่มน้ำใน 2 เขื่อนแรกที่ยัง  
น้อยอยู่มาก ซึ่งยากขึ้นทุกวัน เพราะทิศทางพายุก็ดี  
ลมมรสุมก็ดี เริ่มเคลื่อนลงภาคใต้นับแต่ตุลาคมนี้

ทางที่สอง ต้องพยายามเก็บกักและบริหารจัดการ  
น้ำที่หลากท่วม เอาไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง  
ทั้งน้ำในแหล่งธรรมชาติ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ  
สระน้ำ แก้มลิง ตลอดจนน้ำค้างทุ่ง น้ำนองคลอง  
โดยมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา  
ทางใช้น้ำเหล่านี้ทำการเกษตรในฤดูแล้งแทนการ  
ทิ้งพาน้ำจาก 4 เขื่อนหลักอย่างเดียว

แม้ปีนี้พายุจะทำให้พื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน  
ประสบปัญหาที่ท่วมจนเสียหาย ซึ่งเป็นภัย  
ธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ผลดีก็มีอยู่  
ไม่น้อยเช่นกัน

เปรียบเทียบแล้ว น้ำมากน่าจะดีกว่าแห้งแล้ง  
ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำกิน ประจวบกับ  
เกิดไวรัสโคโรนา การมีน้ำสิ่งเป็นช่องทางที่เกษตรกร  
จะฟื้นฟูตัวเองได้ ภาคอุตสาหกรรมเลยมั่นคงด้วย  
น่าจะเป็นผลดี ตามคติไทยที่ว่า น้ำท่วม  
ดีกว่าแห้งแล้ง

ชลาลัย สมบารมี

# ดัชนีเชื่อมั่นมหาชน 2 เดือนติด

## ● รับอานิสงส์ลดเคอร์ฟิวราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในเดือน ก.ย.64 ซึ่งจัดทำโดย สนค.พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นตามลำดับประกอบกับภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุม ทั้งการปรับลดเวลาเคอร์ฟิว คลายล็อกดาวน์ให้ผู้ประกอบการเปิดดำเนินการได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น และยังมาจากปัจจัยจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เช่น ปาล์ม น้ำมัน สำปะหลัง และข้าว โทดเหลืองสัตว์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือน ก.ย.64 อยู่ที่ 42.1 เพิ่มขึ้นจาก 37.2 ในเดือน ส.ค.64 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ 34.2 เพิ่มขึ้นจาก 29 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต อยู่ที่ 47.4 เพิ่มขึ้นจาก 42.1 ส่วนเมื่อพิจารณารายภาคพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคกลางมีส่วนการเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากระดับ 36.8 มาอยู่ที่ระดับ 44.1 รองลงมาคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จาก 34.6 มาอยู่ที่ 39.6, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 38.1 มาอยู่ที่ 42.6, ภาคใต้ จาก 38.9 มาอยู่ที่ 42.9 และภาคเหนือ จาก 35.9 มาอยู่ที่ 39.7

หากจำแนกรายอาชีพพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 36.9 มาอยู่ที่ 43.6 รองลงมาคือกลุ่มพนักงานเอกชนจาก 35.4 มาอยู่ที่ 40.8, กลุ่มเกษตรกร จาก 37.9 มาอยู่ที่ 42.5, กลุ่มพนักงานของรัฐ จาก 44.2 มาอยู่ที่ 48.0, กลุ่มไม่ทำงาน/บ้านอายุ จาก 32.3 มาอยู่ที่ 36.1, กลุ่มรับจ้างอิสระ จาก 35.5 มาอยู่ที่ 39.3 และกลุ่มนักศึกษา จาก 35.5 มาอยู่ที่ 37.4

“หากโควิด-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง ที่ได้โอนเงินรอบ 2 ไปแล้ว น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นได้”



## อีพเกรดผ้าไหมไทย-ป้อนตลาดศักยภาพสูง น.9

หลากหลาย

# 9



อีพเกรดผ้าไหมไทย  
ป้อนตลาดศักยภาพสูง

# อีพเกรดผ้าไหมไทย ป้อนตลาดศักยภาพสูง



ผ้าไหมไทย ได้รับการขนานนามว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศที่มีความสวยงาม มีความอ่อนนุ่ม เส้นไหมมีความแข็งแรงทนทานโดยธรรมชาติ ใต้แล้วภูมิฐาน

คุณสมบัติพิเศษของผ้าไหม เมื่ออากาศร้อน ผ้าไหมจะช่วยคลายร้อน และเมื่ออากาศหนาว ผ้าไหมบางๆ กลับช่วยให้อุ่นสบาย ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของผ้าไหมไทย นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเมื่อสวมใส่หรือใช้งาน

กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นในศักยภาพผ้าไหมไทย จึงผลักดันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม กระตุ้นการรับรู้ สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สวมใส่ พร้อมเปลี่ยนทัศนคติ ไหมไทย

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11275

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 257,966.50

PRValue (x3): 773,899.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อีพเกรดผ้าไหมไทย ป้อนตลาดศักยภาพสูง

สัญลักษณ์ไทย ไครๆ ก็ใช้ได้ มั่นใจ ความสวยงาม ทนทาน ครองใจ  
ผู้ใช้ได้ทุกกลุ่ม

ขณะเดียวกัน ได้ยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมของไทยให้มีความ  
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ

ปัจจุบันมีการนำผ้าไหมไปสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่ผ้าไหมที่สวม  
ใส่ เสื้อผ้า งานตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นสินค้าไอทีอุป และสินค้า  
ส่งออกยอดนิยม ซึ่งแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยนำผ้า  
ไหมมาออกแบบให้ดูทันสมัย ประยุกต์ปรับเปลี่ยนตามแฟชั่น

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็น ไทยที่  
ถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อผ้าแล้ว ยังเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  
และมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่

เกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ซึ่ง  
เกษตรกรและผู้ประกอบการ  
ที่ผลิตผ้าไหม จะต้องคิดตาม  
ความต้องการของตลาด  
และพัฒนาสินค้าผ้าไหม  
ให้ ตรงตาม ความ  
ต้องการ ก็จะทำให้ขาย  
สินค้าได้มากขึ้น และมี  
รายได้เพิ่มขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  
อธิบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน โขนบาย



ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์



และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย  
ว่า ตัวอย่างผ้าไหมที่ตลาดมีความต้องการ เช่น 1.ผ้าพื้น  
ไหมย้อมสีธรรมชาติ เช่น ผ้าพื้นไหมทอลายดอกหมาก  
ย้อมสีธรรมชาติ อำเภอสีชะงุม จังหัดสุรินทร์ ซึ่ง  
ปัจจุบันทำการข้อมเส้นใยสีธรรมชาติที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมี ช่วยเพิ่มมูลค่า  
กับให้กับงานฝีมือ เนื้อไหมนุ่มเนียน เบา  
เย็นสบาย แต่ถุ่นเมื่ออยู่ในที่ชื้น

2.ชุดผ้าไหม ที่มี  
การนำผ้าไหมมาทำชุดใส่  
ทั้งออกงานและสวมใส่  
ในชีวิตประจำวันกัน  
มากขึ้นและใส่ได้ทุกวัย

3.หน้ากาผ้าไหม ที่สามารถป้องกันฝุ่น  
ละอองและเชื้อโรค และช่วยเสริมความ  
สวยงาม ความหรูหราที่สอดคล้องไปกับความ  
ทันสมัย

4.ผ้าไหมกับงานตกแต่งบ้าน เช่น ผ้าม  
วอลเปเปอร์ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

5.ผ้าไหมใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เช่น เบาะรอง  
นั่ง โซฟา หมอนอิง เป็นต้น

สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
ของผ้าไหมไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง  
เร่งส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยีและการ





# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11275

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 257,966.50

PRValue (x3): 773,899.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อีพีเกรดผ้าไหมไทย ป้อนตลาดศักยภาพสูง



เลี้ยงไหมให้ได้มาตรฐานครบวงจรแก่เกษตรกรให้ตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อส่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้แก่เส้นไหม และจะต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ



การ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบช่องทางการซื้อขายผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งต้องช่วยสร้างการเล่าเรื่องที่มาจากเส้นไหมจนถึงออกมาเป็นผ้าผืน เพื่อให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศทราบถึงกระบวนการต่างๆ ในความพยายามของเกษตรกรตลอดการผลิตจนถึงออกมาเป็นผ้าผืนและผลิตภัณฑ์



ปัจจุบันการผลิตไหมของไทยมี 2 แบบคือ การเลี้ยงไหมแบบครัวเรือนหรือหัตถกรรม และการเลี้ยงไหมแบบอุตสาหกรรม เพื่อนำไปทอผ้าเป็นผ้าไหม โดยมีการเลี้ยงไหมกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยรวมจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงไหมทั้ง



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11275

Col.Inch: 166.43 Ad Value: 257,966.50

หน้า: 1(บนขวา), 4, 9

PRValue (x3): 773,899.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: อัพเกรดผ้าไหมไทย ป้อนตลาดศักยภาพสูง



ประเทศ 30,254 ราย (อ้างอิงจากกรมหม่อนไหม ณ เดือนมี.ค.2564)

ประเภทของผ้าไหมไทยแบ่งตามลักษณะการทอ เช่น ผ้าไหมทอมือลายมัด ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดขิด ผ้าไหมจก ซึ่งรู้จักในชื่อของผ้าแพรวา และผ้าไหมยก

ทางการส่งออก ในปี 2563 ไทยส่งออกไหม (ประเภทสินค้า รั้งไหม ไหมดิบ เศษไหม ด้ายไหม) ปริมาณ 224.56 ตัน มูลค่า 184.44 ล้านบาท ตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น สหรัฐ จีน ฝรั่งเศส และตุรกี

นอกจากนี้ ยังส่งออกผลิตภัณฑ์ไหมในรูปแบบของผ้าผืนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยไทยส่งออกผ้าผืนทำจากไหม มีมูลค่า 138.70 ล้านบาท ตลาดสำคัญ ได้แก่ สหรัฐ ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ฮองกง และญี่ปุ่น

ส่วนการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหมมีมูลค่า 64.60 ล้านบาท ตลาดสำคัญ ได้แก่ ฮองกง สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐ สิงคโปร์ เป็นต้น

สนค. จึงสนับสนุนอัพเกรดผ้าไหมไทย ป้อนความต้องการของตลาดที่หลากหลายและเพิ่มสูงขึ้น

หากประเทศไทยมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านหม่อนไหมอย่างเต็มที่ ลดต้นทุนการผลิต การสร้างคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้เกิดความแตกต่าง และคง



อัตลักษณ์ในการเป็นไหมไทยโดยแท้ที่เป็นเส้นไหมที่สาวด้วยมือ จะทำให้ไหมไทยสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ไม่ยากโดยเฉพาะตลาดอาเซียน

วรินทร์ มูลมานัส